



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>แนะปลดล็อกกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายปลดล็อกกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ใน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือใช้ มาตรา 44 เข้ามาแก้ไขปัญหารื้อร่อนอย่างจริงจัง เพื่อเปิดทางให้มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ โดยที่มวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกัญชาจาก ป.ป.ส. จึงนำมาสกัดเป็นสาร THC ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และสาร CBD พบว่า มีฤทธิ์ด้านการอักเสบได้ดี โดยได้มีการนำมาทดสอบในเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ในกลุ่มมะเร็งที่คนไทยเป็นกันมาก ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี พบว่าให้ผลดี อย่างไรก็ตาม ยังติดขัดปัญหาเรื่องกฎหมาย เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กัญชา ถูกกำหนดทั้งห้ามเสพ และห้ามสูบ ห้ามครอบครอง จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่กระบวนการทดลองในมนุษย์ได้ หากมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและคนไทยอย่างมาก</p> <p>ด้าน นพ.ศุภชัย คุณารัตนพถกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัญหาของกัญชา คือ การห้ามเสพอย่างเด็ดขาด ทำให้เป็นอุปสรรคในการศึกษาทดลอง โดยทั่วโลกพบถึง 22 ประเทศ ที่มีการถอดกัญชาออกจากยาเสพติด อย่างน้อยที่สุด ควรปลดกัญชาให้มาอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 แทน เหมือนเช่น ฝิ่น มอร์ฟีน ที่สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้</p> <p>นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเสนอ สนช. ทั้งนี้หากมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำไปทดลองเพื่อการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทดลองในการรักษา จะมีการเข้มงวดในเรื่องของการปลูก การแก้กฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ วิจัยได้ จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใด</p> <p>ภญ.นริศ คำแก่น นักวิจัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการมาแล้ว 2 เฟส โดยเฟสแรกมีการศึกษาวิจัยทั้ง 2 สารที่สกัดจากกัญชา ยับยั้งเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี ในหลอดทดลอง และขณะนี้ได้มีการดำเนินการทดลองในสัตว์ โดยคาดว่าประมาณ 2-3 เดือนจะทราบผล เพื่อนำมาปรับใช้ในคน รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ ดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวยาที่ได้รับการรับรองในต่างประเทศ โดยตำรับยาดังกล่าวมีสารสกัดจากกัญชา ในอัตรา 1:1 ไม่มีผลอาการข้างเคียง ที่ไม่พึงประสงค์ และมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ครอบครอง และผลิตสารสกัดยาเสพติดให้โทษ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาพ่นในปาก ซึ่งตัวยาสามารถดูดซึมได้ทันที และ ตัวยาจะไม่ถูกทำลายที่ตับและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า</p> <p>นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า การใช้สารสกัดจากกัญชา จากการค้นคว้าเกี่ยวกับตำรับยาแผนโบราณ มีประมาณ 91 ตำรับ ที่มีการนำกัญชามาใช้ในการรักษา และ ภูมิปัญญาของไทยได้มีการมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่มวิจัยจะต่อยอดคือการฟื้นฟูตำรับยาแผนโบราณของไทย เพราะยาแผนโบราณหลายตัวที่ขาดส่วนผสมของกัญชา ทำให้ไม่สามารถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการได้ หากมีการปลดล็อกกฎหมายให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ จะเป็นการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ ตำรับยาแผนโบราณของไทยกลับมา</p> <p><b>คุมค่าบริการ -ราคาขาย รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกรมการค้าภายใน ให้เสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณา</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาตรการกำกับดูแลการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลเป็นธุรกิจบริการในบัญชีควบคุม ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน ทั้งนี้ การยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2558 หลังจากนั้นเตรียมจะยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์หน้า พร้อมกันนี้ ขอให้กำหนดขอบเขตนิยามการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน (กล่องสีแดง) ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนดว่าโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษา แต่ปรากฏว่า ผู้ป่วยที่ประเมินว่าอาการตัวเองฉุกเฉินแล้วเข้าไปรักษา กลับกลายเป็นว่าโรงพยาบาล จัดว่าผู้ป่วยรายนั้นไม่ได้มีอาการฉุกเฉิน (กล่องสีส้ม) นั่นคือ ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ารักษาเองในระดับราคาที่โรงพยาบาลกำหนด</p> <p>นางสาวสารีกกล่าวว่า หากรัฐบาล ไม่ใช่กลไกที่มีอยู่กำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล อาจเกิดผลกระทบต่อระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและระบบประกันสังคม เพราะเมื่อ ค่ารักษาราคาสูง ยิ่งทำให้หมอ พยาบาลย้ายเข้าทำงานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ราคาค่ารักษาพยาบาล รัฐและเอกชนต่างกัน 10 เท่า รัฐต้องพึ่งเหตุผลความจำเป็นทั้งสองฝ่าย ต้องช่วยสร้างความเป็นธรรมโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ต้องทำกำไรแต่ต้องถ่วงดุลกับความมีมนุษยธรรมด้วย ตอนนี้เกิดการโยกกันไปมาระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข คนเดือดร้อนคือประชาชน</p> <p>ด้านนางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า ต้องการผลักดันให้มีการตั้งวงหารือเรื่องนี้ เหมือนกรณีร้องเรียนเรื่องอาหารแพง ไข่เจียวปูจานละ 1,000 บาทแพง กรมยังไปดู แต่ค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าเป็นล้านควรต้องดูแลเช่นกัน และ ที่ผ่านมา กกร.มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ทำงานอย่างนี้ไม่ทันกิน โลกเปลี่ยนไป 4.0 แล้ว</p> <p>ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สาเหตุที่ผ่านมาค่ารักษาพยาบาลยังไม่กำหนดเป็นบริการควบคุม เพราะโดยทั่วไปการกำหนดรายการสินค้าหรือบริการควบคุมจะต้องเสนอ กกร. ขณะนี้ จึงมีการกำกับดูแลตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 50/2560 ที่กำหนดให้แสดงราคาสินค้าบริการไว้ในที่เปิดเผยชัดเจน หรือทำเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ ค่ายา ค่ารักษาและตัดสินใจใช้บริการได้</p> <p>ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็กำกับดูแลโดยอาศัย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล จะต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วยที่สถานพยาบาล หากไม่แสดงมีบทลงโทษกำหนด ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งในทางปฏิบัติแต่ละโรงพยาบาลจะแจ้งอัตราค่าบริการเบื้องต้นให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>เดิมเมื่อเกิดปัญหาค่ารักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลราคาแพง และมีคณะกรรมการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปร่วม มีหน้าที่ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของทั้งภาครัฐและเอกชน มีอัตราค่ารักษา พยาบาลแต่ละโรคเบื้องต้นแจ้งไว้ ยกเว้นค่าบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าฉุกเฉินเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ที่ผ่านมาเคยหารือเรื่องนี้มาหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2558 แต่ไม่ได้ส่งเรื่องมาให้กำหนดเป็นบริการควบคุม อย่างไรก็ตาม การขึ้นบัญชีควบคุมมีทั้งข้อดี ข้อเสีย ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสอง ฝ่ายด้วย</p> <p>รายงานข่าวระบุว่า เคยมีการหารือประเด็นการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเอกชนแล้ว แต่ โรงพยาบาลเอกชนให้ความเห็นว่าหากกำหนดราคาแล้วรักษาไม่ได้ตามราคนั้น อาจต้องปิดกิจการ หรืออาจต้องตั้งข้อกำหนด "เลือกรับคน" เช่น รับคนต่างชาติ อย่างเดียว เพราะโรงพยาบาลเอกชนเป็น ทางเลือกสำหรับประชาชน แนวทางของโรงพยาบาลเอกชนอาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน</p>
มติชน	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ด่านกักกันสัตว์นครพนม เป็นศูนย์ฟื้นฟูที่รองรับสุนัขและแมวจากพื้นที่โรคระบาดมาควบคุมดูแล ปัจจุบันมีการนำสุนัขและแมว มาจากพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดและ จ.กาฬสินธุ์ กว่า 3,000 ตัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มาดูแลรักษาฟันฟูตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา มีสุนัขที่เจ็บป่วยตายรายวัน ปัจจุบันเหลือประมาณ 1,400 ตัว แต่ยังไม่มีการตรวจพบป่วยเป็นพิษสุนัขบ้า</p> <p>-ที่ จ.สงขลา เฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หลังพบสุนัขป่วยและตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนตายยังกัดชาวบ้านไป 2 คนและสุนัขอีก 5 ตัว แม้จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหมดแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด</p>
<p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p><b>พาราควอด</b></p> <p>-กล่าวว่า ในเวทีสัมมนาว่าด้วยคอร์รัปชันในภาคเกษตร ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันว่า ในประเทศไทยพบการตกค้าง และสะสมของพาราควอดจากมารดาสู่ทารก ซึ่งพบปริมาณการสะสมมากกว่าในมารดา ซึ่งจะเป็นอีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะนำไปสู่การถกเถียงและหาข้อสรุปโดย คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้ยกเลิก พาราควอดหรือไม่ ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจขจัดสารพิษออกในเดือนเมษายนนี้ นั่นเท่ากับว่า ปัญหานี้ยืดเยื้อมาครบรอบ 1 ปีพอดี ภายในเดือนนี้ ทุกฝ่ายจึงจับตากันว่า คณะกรรมการจะชี้ขาดออกมาได้ว่าจะเลือกแนวทางใด แต่สุดท้ายแล้ว ก็ต้องเป็นไปเพื่อผลดีและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พ.ร.บ.นมผง</b></p> <p>-เสนอบทความพิเศษ ว่า พ.ร.บ.นมผง มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.2560 แต่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ยังต้องอาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ฉบับ ที่ออกมากภายใน 180 วัน หรือเดือน มี.ค.2561 ขณะที่กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลัก ได้ยกร่างและเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงร่างประกาศ สธ. เมื่อต้นปีที่ผ่านมา</p> <p>ขณะที่ สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ มีความกังวลใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การจำกัดการให้ข้อมูล ไม่ควรถูกจำกัดสิทธิการรับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ณ จุดจำหน่ายเท่านั้น ควรเปิดให้ข้อมูลในช่องทางอื่น ๆ ด้วยประเด็นที่สอง การบริจาคมผงหรืออาหารเสริมเด็กเล็กของผู้ประกอบการ จะทำได้เฉพาะหน่วยบริการที่มีเด็กป่วยเป็นโรค พันธุกรรมเมตาบอลิก และไม่มีความสามารถชื้อนมผงหรืออาหารเสริม ซึ่งอาจประสบปัญหาเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้าน และควรขยายนิยามเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีโรคอื่น ๆ อีกที่นมแม่ไม่สามารถใช้เลี้ยงทารกและเด็กเล็ก อาทิ โรคตับ โรคลำไส้สั้น โรคลำไส้ฝ่อ การดูดซึมบกพร่อง ท้องเสียรุนแรง ประเด็นที่สาม ควรเปิดทางให้สมาคมวิชาชีพ องค์กรกฤษฎากฎหมาย ไม่หวังผลกำไร และมีพันธกิจพัฒนาความรู้ทางวิชาการสามารถจัดประชุมวิชาการ โดยขอการสนับสนุนได้</p> <p>การแก้ปัญหาโฆษณาเกินจริงของผู้ประกอบการนมผงที่มีมาอย่างยาวนาน จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน สานพลังความรู้ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ไขมันทรานส์</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า องค์กรอนามัยโลกกำหนดว่า ห้ามมีไขมันทรานส์ในอาหารเกิน 2.2 กรัม ต่อ 100 กรัม และหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาไม่ให้ผสมลงไปในการผลิตอาหารโดยเด็ดขาด และขณะนี้ประเทศไทย โดย ออย. ก็อยู่ในกระบวนการจะออกกฎหมายไม่ให้มีการผสมลงไปในการผลิตอาหาร คาดว่าจะสามารถออกประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนเม.ย.นี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3 in 1 จำนวน 15 ยี่ห้อ 22 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณกรดไขมันทรานส์เฉลี่ย 0.06 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำพบ 1 ยี่ห้อ มีปริมาณกรดไขมันดังกล่าวสูงกว่ากำหนด คือ 0.7 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>ออย.เซตซีโรนมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม(มิลค์บอร์ด)เปิดเผยว่า ออย. และกรมอนามัย สั่งชะลอโรงงานผสมพลูออไรด์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เนื่องจากมี 2 โรงงานฝ่าฝืนส่งนมผสมพลูออไรด์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้เด็กมีปัญหาฟันผุหรือฟันตกกระ จากได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฟลูออไรด์มากเกินไป อย.จึงสั่งให้กรมอนามัย (เจ้าของโครงการ) ไปสำรวจพื้นที่ใหม่ทั้งหมดว่ายังมีพื้นที่ใดบ้างที่เด็กยังมีปัญหาตั่งกล่าว และกำหนดพื้นที่จำหน่ายใหม่ ทั้งนี้ มีโรงงานที่ผลิตนมฟลูออไรด์ เพื่อรองรับในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปี 2560 จำนวน 26 โรง โดยรองรับเด็กนักเรียน จำนวน 3.7 ล้านคน (จากนักเรียนทั้งหมด 7.4 ล้านคน)</p>
<p>ข่าวสด สวท.</p>	<p><b>จิตอาสาบรรณการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน</p>
<p>สวท. กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>รพ.ศรีธัญญา พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.ศรีธัญญา เปิดศูนย์สนับสนุนการคืนสู่สภาวะ (Recovery Center) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตสังคมให้ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจของการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวชที่ครบวงจร ช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวัง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ ไม่กลับมาป่วยซ้ำ</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สนุก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>กรมอนามัยย้ำทารก 0-6 เดือน กินนมแม่ดีที่สุด</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข่าวในสังคมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียที่พ่อแม่ต้องสูญเสียลูก อายุ 10 วัน เนื่องจากคุณแม่ไม่เชื่อตามคำห้ามของพ่อแม่เด็ก ป้อนกล้วยให้หลาน จากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เนื่องจากธรรมชาติได้สร้างให้นมแม่ มีสารอาหารครบถ้วน มีน้ำมากเพียงพอ กินแล้วย่อยง่าย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>แผนไทย-สมุนไพรรักษาจิตเวช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก บริการคู่ขนานกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้นำการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรมาใช้ดูแลรักษาโรคทางจิตเวชคู่ขนานกับยาแผนปัจจุบัน โดยเริ่มแห่งแรกที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ.สระแก้วในขั้นต้นนี้จะขยายผลใช้ในโรงพยาบาลจิตเวช 19 แห่งทั่วประเทศ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>รางวัลนักวิทย์ฯ การแพทย์เกียรติยศ 61</b></p> <p>-เสนอบทความ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 ให้แก่ ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ผลงานเด่น คือ เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นได้ริเริ่มบทบาทการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์ทางด้านความปลอดภัยอาหาร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานวิชาชีพ นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่งต่องานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>ข้อคิดพ่อแม่ยุคใหม่</b></p> <p>-เสนอบทความ ผศ.พญ.ปราณี เมื่อน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ข้อคิดแก่พ่อแม่ยุคใหม่ว่า หัวใจสำคัญของการเลี้ยงดูลูกน้อย อยู่ที่การใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ ให้พวกเขาารู้สึกมีตัวตนและมีความสำคัญ ควรมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ช่วยกันเตรียมอาหาร สอนการบ้านลูก เล่านิทานให้ลูกฟัง เดินเล่นรอบหมู่บ้าน หรือใช้เวลาทำกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกัน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>วัดขึ้นใช้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็ก แห่งประเทศไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ระบุล่าสุดมีวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ มีพร้อมแล้วในท้องตลาด และประชาชน ให้ฉีดปีละครั้ง เผยช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคและยังสามารถป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก และหญิงมีครรภ์ โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีวัคซีนชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว หากใครที่เคยฉีดสายพันธุ์เดิมมาก่อน แนะนำให้ฉีด อีกครั้งที่สถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับวัคซีนที่มี สายพันธุ์ตรงกับที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำล่าสุด</p>
กรุงเทพมหานคร	<p><b>หุ่นยนต์จ่ายยา</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า วันที่ 1 ส.ค.นี้จะเปิดตัว การใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการจากห้องยาประมาณ 1 หมื่นคนต่อวัน ที่ผ่านมาใช้เวลารอนาน 1 ชม.ก็จะเหลือไม่เกิน 15 นาที ที่สำคัญเป็นหุ่นยนต์สัญชาติ ไทยและในอนาคตมีแนวคิดที่จะนำหุ่นยนต์ดินสอมาช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลมอนิเตอร์สัญญาณชีพ โดย เป็นการศึกษาทดลองใช้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริการในอนาคตต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เผยว่า ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยเสร็จแล้ว และเตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาเร็ว ๆ นี้</p> <p>สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ ยังยืนยันคำนิยามของเด็กปฐมวัย คือ ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึง 8 ปี รวมถึงหาวิธีสกัดสิ่งที่ยับยั้งการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการสอบที่เน้นเนื้อหาสาระ จึงได้ กำหนดห้ามไม่ให้มีการสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเนื้อหาสาระ แต่จะเขียน รายละเอียดเพื่อเปิดช่องให้มีการสอบได้ในลักษณะของการสอบที่วัดสมรรถนะ หรือการสอบพ่อแม่ นอกจากนี้จะมีการบูรณาการของ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งได้ออกแบบให้บูรณาการทั้งด้านนโยบาย โดยมีคกก.นโยบายระดับชาติ การบูรณาการด้านงบประมาณเพื่อให้ได้แผน ที่มี คุณภาพ และการบูรณาการขึ้นบริการ ที่ให้ อปท. สามารถที่จะเป็นหน่วยบริการของ 4 กระทรวงได้ หรือเปิดโอกาสให้เอกชนทำ</p> <p>ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแบ่งการดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วง ๆ ได้แก่ ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาถึงก่อนคลอด ศธ.เป็นหน่วยงาน หลัก ในการดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงก่อนอายุ 3 ปี ในส่วนนี้ พม. และ อปท.จะเป็นผู้ดูแล ช่วงก่อนวัย เรียน คือ อายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ และช่วงประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุ 8 ปีบริบูรณ์ ศธ.เป็นเจ้าของหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงอยู่ในครรภ์มารดาและแรกเกิด จะมี หน่วยงานรับผิดชอบดูแล แต่จุดเน้นสำคัญจะอยู่ที่ครอบครัวไม่ใช่ให้หน่วยงานดูแลเพียงอย่างเดียว</p>
เพจกระทรวง สธ.	<p><b>ตรวจสอบสถานพยาบาล</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pat Ta Rin แจ้งข้อมูลให้ตรวจสอบสถานพยาบาลเวริต้าไลฟ์ (<a href="http://veritalife.com/clinics/bangkok">http://veritalife.com/clinics/bangkok</a>) ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากมีแพทย์จากต่างประเทศ</p> <p><b>ความเห็นที่ประชุม :</b> ผู้แทนกรม สบส. แจ้งว่า ได้ประสานมอบข้อมูลให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดำเนินการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า มีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนการตรวจสอบแพทย์ต่างชาติที่ปรากฏในเว็บไซต์ว่าต้องตรวจสอบกับแพทยสภา</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch